

LỜI CẢM ƠN CỦA GIÁO XỨ

Xin chân thành cảm ơn tất cả những anh chị em đã giúp đỡ chuẩn bị cho Giáng sinh trên toàn giáo xứ. Cũng xin cảm ơn tất cả thiện nguyện viên đã giúp đỡ trong suốt năm qua, như Phòng Áo, Lễ Sinh, Ca Đoàn, thừa tác viên Thánh Thể, phụng vụ Lời Chúa cho thiếu nhi, máy chiếu, quyền tiền, làm vườn, và rất nhiều công việc khác.

Chúng ta thực sự may mắn khi có một cộng đồng như vậy, những người đã quảng đại đóng góp thời gian và tài năng của mình để phục vụ Giáo xứ. Sự cống hiến và hy sinh đó là minh chứng thực sự cho đức tin của các bạn.

Cầu mong Chúa ban cho các bạn bình an, tình yêu, niềm vui và hy vọng trong Giáng sinh này, và chúng ta sẽ mong chờ để tiếp tục gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp trong năm mới 2024.



CẦU NGUYỆN TRONG GIA ĐÌNH

Các bài suy tư về Lời Chúa và cầu nguyện chung trong gia đình được Tổng giáo phận biên soạn hàng tuần vào mỗi Chúa Nhật. Tài liệu có thể được tải về từ trang mạng

<https://adelaide.catholic.org.au/schools/catholic-education-sa/family-and-parish-based-catechesis/resources>

CÁC TRƯỜNG HỌC CỦA GIÁO XỨ:

Ba trường giáo xứ của chúng tôi cung cấp chương trình giáo dục Công giáo từ Lớp Mẫu giáo đến Lớp 6. Hãy liên hệ với từng trường để biết thêm thông tin

-Trường St Margaret Mary 5 Eldon Street, Croydon Pk (8445 5800)

Hiệu trưởng: Cô Kelly Campbell.

-Trường St Patrick 33 Dudley St, Mansfield Park (8303 4500)

Hiệu trưởng: Cô Barbara Ahern.

-Trường Whitefriars 45 Beaufort St, Woodville (81787700)

Hiệu trưởng: Thầy Frank Congedi.

Các trường đều có buổi cho các em vui chơi hàng tuần

Trường St Margaret Mary vào Thứ Sáu, từ 9:15 đến 10:30 sáng

Trường St Patrick vào Thứ Tư và Thứ Sáu, 9:30 đến 10:30 sáng

Trường Whitefriars vào Thứ Ba và Thứ Năm, từ 9 đến 10:30 sáng



Giáo Đoàn



Thuộc giáo xứ Công Giáo Croydon Park

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH, NĂM B

Ngày 07 Tháng 01 Năm 2024

"Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau" (Ga 15:17)

Lời Chúa - Lộc Xuân 2023

Nhà thờ St Margaret Mary

286 Torrens Road
Croydon Park

Nhà thờ Mater Dei

55 Beaufort St
Woodville Park

Nhà thờ St Patrick

33 Dudley St
Mansfield Park

Văn phòng Giáo xứ

286 Torrens Road, Croydon Park

Phone:

8346 0944

Email:

hello@croydonparish.com.au

Cha xứ: **Cha Charles Lukati**

Cha Phụ tá: **Cha Saminathan Arokiasamy SdM**

Điều phối CT Bí Tích: **Cô Kirsty Power**

Thư ký Giáo xứ: **Cô Paula Noujaim.**

Trợ lý Văn phòng: **Cô Melissa Hernandez**

Các Thánh Lễ trong tuần tới: từ ngày 9/1 đến ngày 14/1/2024

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

-Thứ Ba 9.15am tại St Margaret Mary

-Thứ Tư 9am tại St Patrick

6pm tại St Margaret Mary, tiếp theo là Châu Thánh Thể và Kinh tối

-Thứ Năm 9.15am tại St Margaret Mary

-Thứ Sáu 9.15am tại Mater Dei

THÁNH LỄ CUỐI TUẦN

-Thứ Bảy 6pm tại Mater Dei

-Chúa Nhật 8.30am tại St Patrick

8.30am tại St Margaret Mary (*tiếng Ba Lan*)

10.30am tại St Margaret Mary

5.00pm tại Mater Dei (*tiếng Việt*)

Bí tích Hòa giải: Từ 12-12.30 trưa tại nhà thờ St Margaret Mary,

Hoặc gọi văn phòng giáo xứ 83460944 để lấy hẹn

Nhà thờ St Margaret Mary: mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ văn phòng làm việc từ 9.30am đến 3pm cho những người muốn cầu nguyện riêng.

BÀI ĐỌC I: Is 60: 1-6

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bùng dậy trên mình ngươi. Kia tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, vì vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Hãy ngược mắt lên chung quanh, và hãy nhìn coi: tất cả những người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi; các con trai của ngươi tự đàng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông. Bấy giờ ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tìm ngươi sẽ rạo rạo và sẽ phỏng lên. Bởi vì những kho tàng bề khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bướu tự xứ Madian và Epha; tất cả những ai từ Saba đi tới, đem theo vàng và nhũ hương, và họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa. **Đó là Lời Chúa.**

BÀI ĐỌC II: Ep 3: 2-3, 5-6

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh chị em thân mến, anh chị em đã nghe biết rằng: Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh chị em, là theo ơn mạc khải cho tôi biết, tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đã mạc khải cho các thánh Tông đồ của Người, và cho các vị Tiên tri, nhờ Thánh Thần. Và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của Người trong Chúa Giêsu Kitô. **Đó là Lời Chúa.**

TIN MỪNG: Mt 2: 1-12

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giêrusalem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta".

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hải Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kia ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hải Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hải Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.

Đó là Lời Chúa.

Bài đọc Chúa nhật tuần tới: Chúa Nhật 2 thường niên, Năm B

1: 1 Sm 3:3-10, 19 2: 1 Cr 6:13-15, 17-20 **Phúc Âm:** Gi 1:35-42

CẦU NGUYỆN:

Xin cầu nguyện cho cụ Ông Gioan Baotixita Bùi Đăng Chi, thân phụ của chị Xuân (anh Chiến), vừa qua đời tại Việt Nam. Nguyên xin Thiên Chúa cho cụ Ông được yên nghỉ trong Chúa và gia đình được an ủi.

Xin cùng cầu nguyện cho: Joseph Rodrigues, Olga Bucco, Gabriele Bucco, Rita Parlongo, Frank Riley, Boja Petryszak, Mafalda Plutino, Jozefa Chudakewicz, Antonio Saginario, Peter Nhi Van Nguyen, Teresa Huynh Thi Hue, Anna Giovina Olivastrì, Antonietta De Dominicis, Alda Amarosi, Antonella Borrello, Jadwiga (Lucy) Taras, Diamante Roscioli, Denise Easton, Clorinda Caporella, Addolorata Di Gianni, Tadeusz Malzenski, Bruno Carmine Gallace, Jadwiga Starczowski, Jack DeCandia, Banabe Tam Dinh Tam, Richard Golebiowski, Domenico Marino, Anna Sang, Elisabetta Giampaolo, Bernadette Cremona, Giovanni Macri, Nicola Lopresti, Michael Spano, Angela Sacchetta, Antonio Di Giovanni, Francesco Campisi, Josefina Lazaro, Roberto Candiago and Olga Bucco.

CHƯƠNG TRÌNH BÍ TÍCH CHO NĂM 2024:

Xin mời quý Phụ huynh có con em đang học từ lớp 3 trở nên vào năm 2024, hãy đăng ký cho con em tham gia Chương trình Bí tích của Giáo xứ năm 2024.

Xin liên hệ Văn phòng Giáo xứ hoặc các trường học của giáo xứ để ghi danh Thêm thông tin, liên lạc Văn phòng Giáo xứ Croydon Park theo số 8346 0944 hoặc hello@croydonparkparish.com.au

LỊCH LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG GIÁO XỨ:

Cha Charles Lukati đang nghỉ phép hàng năm cho đến đầu tháng Hai. Cha Sam sẽ thay mặt để tham dự các buổi cầu nguyện của Giáo xứ.

Cô Paula Noujaim thư ký văn phòng giáo xứ cũng đang nghỉ phép từ đầu năm 2024. Do đó lịch làm việc của văn phòng trong tháng 1 và 2 sẽ thay đổi như sau:

Thứ Hai: không làm việc
Thứ Ba: 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa
Thứ Tư: 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều
Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa
Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa.

Trợ lý văn phòng, cô Melissa Fernandez sẽ làm việc bán thời gian để xử lý công việc.

Nếu quý vị không gọi điện cho văn phòng được, xin để lại lời nhắn qua điện thoại hoặc email đến văn phòng qua địa chỉ hello@croydonparkparish.com.au.

ĐÓNG GÓP TẶNG ƠN BẰNG ỨNG DỤNG TRỰC TIẾP:

Tổng giáo phận Adelaide thiết kế một Ứng dụng trực tiếp mới để cho giáo dân đóng góp Tạ ơn. Giáo dân có thể thiết lập quyền góp định kỳ hoặc nguyên năm cho Địa phận và Giáo xứ. Quý vị dùng máy chụp hình trên điện thoại để quét mã QR, sau đó nhấn lên hàng chữ trên màn hình mới nổi lên "Adelaide.GoodGiving.com.au" và theo chỉ dẫn kế tiếp

Give Easily: to 1st, 2nd and Special Collections
Scan QR Code with camera "Adelaide.GoodGiving.com.au"

